



Cảm Nghĩ

VỀ Cha Giám Đốc và Đền Thánh

Las Vegas lúc đầu chỉ là Sa Mạc mênh mông rộng lớn tưởng chỉ có cát mới “sống” được! Nhưng Las Vegas đã được các đầu óc, trí tuệ đỉnh cao góp lại tạo nên một nơi du lịch, ăn chơi đủ thứ nổi tiếng vào hạng nhất thế giới.

Nhà cửa, lầu đài, dinh thự, nhất là vô số sòng bài mọc lên như nấm. Người ta càng đến, nhà cửa, đường xá càng cần mở thêm. Sa mạc mênh mông, nay đã lan dần tới tận chân núi. Sự giàu có, trù phú cũng vươn theo.

Nhưng một góc cạnh nào đó, Las Vegas rất nghèo! Rất nghèo về luân lý, về tinh thần tôn giáo - nhiều người còn tặng cho cái tên ít đẹp “SIN CITY, thành phố tội lỗi” - nhất là đối với người Việt, càng nghèo khi không có nhà thờ riêng, không cha Việt Nam, không hội đoàn; với người Việt Công Giáo, Las Vegas vẫn là sa mạc giữa sự giàu sang trù phú - người ta càng đến đổ tiền bạc vào để ăn chơi, để xây cất thêm, thì đời sống đạo càng đi ngược chiều.

Giữa lúc ấy, Lm. Joseph Nguyễn Đức Trọng xuất hiện mỗi tháng một lần vào một Chúa Nhật, do Đức Giám Mục LV là bạn thân của ngài khi còn ở San Francisco mời ngài tới giúp Cộng Đoàn Việt Nam, cha Trọng, là em, thường mời tôi đến chia sẻ mục vụ với ngài và với giáo dân. Lúc đầu tôi đếm chỉ có khoảng 56 người - phải mượn phòng học, bàn ghế lỏng chỏng để dâng thánh lễ - sau đông hơn, nhưng cũng chưa tới trăm người, phải mượn phòng thể dục nhà trường...

Rồi tiếng gọi của Mẹ Lavang Việt Nam, cha Trọng đã tới ở hẳn, trọ ở nhà xứ St. Anne, giúp mục vụ cho cả Mỹ lẫn Việt. Tuy rất khó khăn, nhưng Đức Mẹ hướng

dẫn cha từng bước, soi sáng lòng người rộng mở - đông đảo giáo dân ghi tên, cần cơ sở sinh hoạt mục vụ.

Đức Cha, Đức Ông đã cho ngài khu đất ngày nay, vừa nghèo nàn, vừa rách nát, nhưng từng bước cha con hiệp lực - cộng với những trái tim vàng 4 phương, nhất là từ San Jose vùng đất mầu mỡ, nơi nhiều năm ngài sinh hoạt xưa, thi nhau giúp đỡ với sự cộng tác kiên trì của Dân Chúa Đền Thánh, chúng ta có khu vực tráng lệ, xinh đẹp như ngày nay - (mời quý vị đọc lịch sử chi tiết xúc động hơn với hình ảnh đầy đủ trong Web www.lavanglasvegas.com sẽ thấy đầy đủ những bước đường cam go và tiến triển lạ lùng cho tới ngày nay - một thời gian quá ngắn kỷ lục).

Hành trình xây dựng cơ sở vật chất đã cam go; nhưng hành trình xây dựng tâm hồn con người mới khó làm sao! Người Việt ở Las Vegas “dân tứ chiếng”, đến từ nhiều nơi, có đủ người gốc Bắc Trung Nam; đa số đến vì miếng cơm manh áo - vì tiền bạc, danh vọng, lạc thú, thì những phức tạp nảy sinh không ít.

Chính vì thế, song song với việc xây dựng vật chất, Cha Trọng luôn lo cho tâm hồn con chiên được lành mạnh - ngài tổ chức các lớp: giáo lý, ca đoàn lớn nhỏ, các Hội Đoàn: Thiếu Nhi Thánh Thể, Đạo Binh Hồn Nhỏ, Thăng Tiến Hồn Nhân Gia Đình, Bà Mẹ Công Giáo. Lập các Ban Ngành: Ban Mục Vụ, Ban Giúp Lễ, Ban Trật Tự.

Từ đó, Đền Thánh ĐMLV như trăm hoa đua nở, bừng dậy như Mùa Xuân muôn sắc muôn màu. ĐỀN THÁNH MẸ LA VANG LÚC NÀY THẬT LÀ HỒN NGỌC SÁNG CHÓI, TƯỢNG TRƯNG CHO VẺ ĐẸP

TÂM HỒN THANH THOÁT giữa Thành Phố Las Vegas hoành tráng, nổi tiếng thế giới.

Từ gần trăm nhân danh, ĐTMLV đã vươn lên gần 300 gia đình, các lễ CN không còn chỗ ngồi! Từ 2006, Cha Trọng đã phải dùng hệ thống Truyền Hình qua các phòng Hội, Lớp Học Giáo Lý, Tòa Thánh Giuse dành cho những lễ quá đông người. Cách đây mấy tháng, ngài lại cho mở Gian Cánh Trái Bàn Thờ, chứa thêm cả trăm chỗ ngồi.

Thật vậy, từ ngày có Đại Hội I và II và thêm vào những cuộc Hành Hương từ Cali và nhiều nơi khác tới viếng; cũng nhờ Nguyệt San Hiệp Nhất đã vượt trên số 114, cộng với hàng mười ngàn DVD ghi các cuộc Đại Hội và Đại Lễ tung đi khắp thế giới, hơn nữa vài năm gần đây, mạng lưới www.lavanglasvegas.com đã phóng lên không trung, năm châu bốn bể đều đọc được những bài giảng giá trị, những sinh hoạt sống động của ĐTMLV mỗi ngày mỗi phong phú, hình ảnh lung linh kỹ thuật cao, người đọc ào ào vào Mạng, và chỉ mấy tháng nay, số người đọc đã vượt trên hai trăm ngàn. Tôi đã đi bên cạnh Cha Trọng ngày đưa các tượng đá 14 Đàng Thánh Giá – đã theo ngài trong Lễ Nghi phá Bức Tường “ngứa mắt” mở ra khuôn viên rộng rãi, xây dựng Bãi Đậu Xe vĩ đại so với lúc trước thật quá khiêm nhường! Ra sau Đền Thánh, lúc đầu chỉ là sỏi đá, đầy cây mắc cỡ, cắn áo, xé da.. nay thành NHÀ HÀNG LA VANG sử dụng đa dạng...

Tôi đến ĐTMLV nhiều lần vẫn phải lang thang đi ngủ trọ qua nhiều nhà khác nhau, khi chưa thuê được nhà Cha Trọng hiện tại. Nhờ lòng tốt đặc biệt của Nhóm Trật Tự, A.Thanh lúc nào cũng sẵn sàng làm cầu nối bằng những chuyến “taxi miễn phí”. Đặc biệt trong những Đại Hội, Đại Lễ, đông khách quý, các bậc vị vọng như các Hồng Y, Giám Mục, thì Ban này phải chạy có cớ đón rước từ phi trường đến nơi trọ, nơi hành lễ, nơi tiếp tân. Còn biết bao Ban, bao người làm việc âm thầm khiêm tốn, chỉ có Chúa Mẹ biết, mà tôi được chứng kiến. Tất cả là những viên gạch làm nền cho việc xây dựng cơ sở ĐTMLV và tâm hồn mọi người biết mến Chúa yêu người đích thực.

Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas đang vươn lên thật đẹp và vẻ đẹp cứ tăng sắc thêm màu. Cha Trọng đã có chương trình xây dựng thánh đường với 500 chỗ từ lâu,

đó là nhu cầu cấp bách; nhưng chỉ vì sức con người có hạn, ngài đành phải nhường cho người kế nhiệm “có việc mà làm.” Tôi nghe như ngài sẽ từ già giáo dân trước Lễ Giáng Sinh 2010 này- để lại biết bao kỷ niệm, bao luyến nhớ, bao vất vả, đắng cay trong những ngày khó khăn. Nhưng có Chúa đồng hành, qua tay Mẹ Lavang diu dắt, hình ảnh của ngài, công trình Đền Thánh Mẹ La Vang sẽ mãi sống trong lòng người, trên trang lịch sử.

Vài lời gợi ý về Cha Trọng, Giám Đốc Đền Thánh Lavang – không viết ra thì quá thiếu, mà viết thì lại thừa vì quá nhiều người biết, sống và theo dõi hơn tôi.

Tôi cảm thấy cũng cần nói vài lời riêng tôi: Được là người anh của cha Giám Đốc, nên anh em đã như hình với bóng từ trên 10 năm nay – ngài cũng muốn giúp tôi trong hơn 15 năm sang trị bệnh, với tuổi cao và điều kiện hạn chế, nhất là sức khỏe đi xuống, tôi thường ví mình và cũng thường nói giỡn: tôi là kẻ homeless, jobless, vào club của mấy người MẸ ĐỨNG GÓC ĐƯỜNG ĐỢI VIỆC LÀM, AI CẦN “túm tóc đi làm”, làm xong lại trả về chỗ cũ.

Đời càng khó khăn, tôi càng thấy Chúa Quan Phòng là có thật, Ngài luôn ở bên tôi, cũng như bên vạn vật. Ngài coi sóc từng bông huệ đồng hoang, từng chim sẻ không nhà. Cũng thế, ngoài tình anh em, tôi nhận rõ tính hiếu khách và bác ái nơi cha Trọng. Ngài tiếp đón mọi người với nụ cười niềm nở, ngài vẫn giúp các cha già Hưu tại VN, quê nhà.

Bao nhiêu năm hao mòn vì công việc nhà Chúa, cho Đền Thánh Mẹ Lavang... Hy vọng về Hưu, cha có da có thịt hơn, và sống hạnh phúc, gần Chúa hơn, gần mọi người hơn bằng tâm tình hiệp nguyện.

Tôi chân thành cảm ơn cha đã đón tiếp mỗi lần tới - tính ra chỉ 6 năm về hưu ở Garden Grove, Cali này, tôi đã vắng lai Đền Thánh Mẹ La Vang trên 60 lần để anh em nâng đỡ nhau, đa số về mặt tinh thần.

Đặc biệt tôi xin tri ân từng người trong Ban Điều Hành, Các Hội Đoàn ... những ân tình của cộng đoàn, đã dành nhiều ưu ái và lắng nghe những bài tôi chia sẻ trong các thánh lễ, lễ Chúa Nhật, và những dịp đặc biệt khác. Tôi đã chứng kiến trên mười năm, quý ông bà, anh chị em,

thật là những người có lòng tốt với Chúa, với Cha Giám Đốc và với nhau, tôi được hân hạnh đi khá sát với anh chị em nên dám nhận là chứng nhân trong nhận xét này. Cầu xin Thánh Gia Chúa luôn phù hộ gìn giữ anh chị em, gia đình anh chị em.

Xin Nguyên Chúc Đền Thánh Mẹ Lavang LV luôn là nơi nâng lui tối của con cái Mẹ địa phương, cũng như tứ phương thế giới. Tiện dịp, tôi cũng xin Cộng Đoàn Dân Chúa Đền Thánh Mẹ La Vang bỏ qua những lỗi lầm, thiếu sót nếu có trong các bài chia sẻ.

Xin tiếp tục cầu cho tôi được sống tốt lành đến chết mới thôi! Những kỷ niệm thân tình quý báu với cha GD, với từng anh chị em dù muốn quên cũng chẳng thể quên được! như bó hoa lưu luyến, cứ quyến luyến cho nhau hoài: forget me not, forget you not...nhân vô thập toàn, làm sao tránh khỏi, hãy quên đi và chỉ nhớ “cảnh đẹp, người xinh ngày qua, hôm nay và mai sau mãi mãi”.

Cầu chúc cha Giám Đốc nhiều sức khỏe, thánh thiện để luôn là con hữu ích của Mẹ Lavang – Cầu chúc Cộng Đoàn Đền Thánh Mẹ Lavang luôn tươi trẻ trong tinh thần phục vụ, hiếu khách, đoàn kết cộng tác với nhau, với chủ chăn; để Đền Thánh, Viên Kim Cương tuyệt vời nhất luôn sáng ngời hình ảnh “MẸ HIỀN CON THẢO” để bất cứ ai tới cầu khẩn, ra về đều được đầy ơn bình an, hạnh phúc và chữa lành hồn xác.

Xin cũng chúc Cha Kế Nhiệm được thông minh sáng suốt, biết cư xử đẹp với mọi người để nối nghiệp cha tiền nhiệm và đẩy mạnh đà tiến của Đền Thánh đang có.

Đêm 07-07-2010

LM. hèn mọn: Joseph Nguyễn văn Khấn
Garden Grove, Nam Cali, Hoa Kỳ



La Vang Mẹ Yêu Dấu

Từ phương xa nơi sa mạc khô cằn
Trở bông huệ hương thơm muôn màu sắc
Nơi La Vang Đền Thánh Mẹ linh thiêng
Muôn con dân xa gần thăm viếng Mẹ
Ôi Hạnh phúc được gần kề bên Mẹ
Bóng giáo đường Mẹ đơn sơ diễm lệ
do Cha Giám Đốc Joseph Nguyễn Đức Trọng
10 năm xây dựng phúc lộc Mẹ ban
Cha con hiệp nhất đồng tâm chung sức
Trung Tâm Công Giáo Đền Mẹ La Vang
Ở Nơi Thành phố tráng lệ Sin City
Từng năm tháng ngày có Mẹ phụ giúp
Đại Hội La Vang dấu chân người đến
Hãy vào Sa Mạc với Mẹ La Vang
Lần đầu tiên được giáo dân biết đến
Đại Hội kỳ II Ánh Sao Sa Mạc
Tấp nập người người đến khẩn xin ơn
Như Mẹ La vang đôi bước chân người
Ánh sao long lanh gọi con cái Mẹ
Đàn Con về dự Sa Mạc Tình Yêu
Muôn con tìm cùng chung nhịp đập
Đệ Tam Đại Hội hẹn ước tương lai
Giáo Dân cùng gia đình đến bên Mẹ
Đằm ấm tình người Việt Nam tha hương
Bao con dân Mẹ về đây lập nghiệp
Cây Đa Đại Thụ in bóng Quê Nhà
Wương Cung Thánh Đường thân thương nơi đó
Hình bóng Mẹ hiền chờ đón đoàn con
Hàng Đòan người hành hương viếng thăm Mẹ
Với tấm lòng con thảo Mẹ mến yêu
Chẳng ai về, không được Mẹ thương ban
La Vang Las Vegas lòng con ghi nhớ
In sâu trong lòng lời tri ân Mẹ Chúa
Tạ ơn Mẹ La Vang vô bờ bến
Trọn đời lần chuỗi kính dâng về Mẹ

Hè 2010 BT